



900 ปี  
การสาธารณสุขไทย

# ข่าวเด่น สร.

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561



## ช่วยเหลือทีมฟุตบอลในน้ำหลวง

สร. เพย การนำนักฟุตบอลและโค้ชทั้ง 13 คนออกจากน้ำหลวง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นจะฟื้นฟูร่างกายจนกว่าจะสามารถนำทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัย จากนั้นทีมแพทย์จะเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพ โดยรพ.เซียงรายประชาชนุเคราะห์เตรียมหอผู้ป่วยชั้น 8 ไว้รับตัว มีพยาบาลดูแลคนต่อคน รักษาพยาบาลตามขั้นตอนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง จนร่างกายฟื้นคืนสู่ภาวะปกติ ใช้เวลาประมาณ 7 วัน พร้อมทั้งเตรียมห้องพักให้ญาติ และแจกการ์ดให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานภายในถ้ำด้วย หากมีอาการผิดปกติ สามารถนำการ์ดไปแสดงเพื่อรับการรักษาที่รพ.ได้ ทั้งนี้ ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานทุกสังกัด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างดีที่สุด สำหรับสภาพจิตใจญาติ พบว่าทุกคนรอบคร้วมีสุขภาพจิตดีขึ้น จะเตรียมความพร้อม 2 เรื่อง คือ การให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเด็ก และญาติที่จะไปเฝ้าที่รพ. ให้เป็นไปตามแผนที่ซักซ้อมกันไว้ และการเตรียมพร้อมผู้ปกครองในการสื่อสารกับลูกในวันแรกที่พบกับ

## การใช้กัญชาทางการแพทย์

ประธานคกก.พิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพย ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่จะปลดล็อกให้นำกัญชามาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้ คาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เดือน ต.ค. และมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน ประมาณช่วงเดือน เม.ย. 2562 ดังนั้น จึงมอบหมายคณะทำงานทั้ง 4 คณะเร่งออกกฎกติกาให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2562 แบ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็น 2 กลุ่มที่ 1 แพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีการศึกษาชัดเจนแล้ว คือ ใช้แก้อาการคลื่นไส้อาเจียนเนื่องมาจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง โรคลมชักในเด็ก และปลอกประสาทอักเสบ และที่มีการศึกษาแต่ยังไม่ชัดเจน เช่น ลมชักดื้อยา ผลต่อเซลล์มะเร็ง พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ กลุ่มที่ 2 แพทย์แผนไทย อยู่ระหว่างศึกษา 4 ตำรับ ส่วนความคืบหน้าโครงการปลูกและวิจัยทำสารสกัดจากกัญชาของ อภ. มี 2 โครงการ คือ โครงการขอขอกลางมาสกัด ได้เสนอไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

## วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

รมว.สร. ร่วมกับ สสส. นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุม ครม. เพื่อประชาสัมพันธ์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561” ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยนายกฯ ได้ร่วมกิจกรรม “นำคำเหล้า เอามาอมเถิดอะ” พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลดการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนักดื่มหน้าใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข